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เริ่มประชุม      เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

บันทึกการประชุม 

เมื่อถึงเวลาประชุม นายสงัด  อายุยืน ปลัดเทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลที่ลงชื่อเข้าประชุม สมาชิกสภาเทศบาลลงชื่อเข้าร่วม 12 คน อยู่ใน
ห้องประชุม 12 คน ถือว่าครบองค์ประชุม เชิญประธานสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ทำ
หน้าที่ประธานในที่ประชุมและกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ - ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านนายกฯและภรรยาท่านนายกฯ ที่ได้เป็นตัวแทนไปเดินแบบ
ที่งานพ่นขุนฯ พร้อมทั้งส่งนักร้องโดย สท.จีรศักดิ์ รักชาติ เป็นตัวแทนของเทศบาลตำบล
ดอยฮาง ต้องขอบคุณ ณ โอกาส นี้ด้วย  

- ประกาศนโยบายของจังหวัดเรื ่องห้ามเผาในที่โล่งตั ้งแต่วันที ่ 15 กุมภาพันธ์ -       
15 เมษายน 2565  

- โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช 

   -  ท่านนายกเทศมนตรีฯ มีเรื่องที่ต้องแจ้งที่ประชุมทราบหรือไม่ 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน ท่านปลัด และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายเอื้ออังกูร  เทพสมรส  นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง  

 - แจ้งประชาสัมพันธ์ว่าตอนนี้กองการศึกษาจะมีผู้อำนวยการกองการศึกษามารับตำแหน่ง 
ซึ่งย้ายมาจากเทศบาลตำบลป่าแมต จะมาปฏิบัติหน้าที่วันที่ 1 มีนาคม 2565  

 - ประชาสัมพันธ์เสื้อพ่อขุนเม็งรายกระผมจะแจกให้ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 สมาชิก
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของเทศบาลตำบล
ดอยฮาง โดยมี หลวงตากรภพ กิตติปัญโญ มาบรรยายธรรม 

นายสงัดฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสงัด อายุยืน 
ปลัดเทศบาลตำบลดอยฮาง ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเพิ่มเติมจากท่านนายกเทศมนตรีฯ
เรื่อง เสื้อพ่อขุนเม็งราย โดยที่มาคือมีเจ้าภาพหลักคือองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว
ได้ร่วมกับองค์กรหลายๆภาคส่วนที่จะได้จัดสร้างอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราชโดยการ
ก่อสร้างครั ้งนี ้มีหลักว่าจะสร้างอนุสาวรีย์ฯที ่ใหญ่ที ่สุดในโลก จะทำให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงรายและของประเทศด้วย ทีนี้ในการดำเนินการก็ต้องมี
การระดมทุนในการหางบประมาณในการก่อสร้าง ส่วนเสื้อที่จะสั่งซื้อนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่
คณะผู้จัดทำได้หาวิธีการที่จะระดมทุน 

 - เรื่องการมอบวัสดุในการป้องกันโรคโควิด-19 โดยท่านนายกฯประสานหามาได้ เพื่อจะ
มอบให้สมาชิกสภาฯ ร่วมกับผู้นำและอสม เพื่อจะมอบให้พี่น้องชาวบ้านอาจจะได้ไม่หมด
ทุกครัวเรือน แต่พยายามให้ในส่วนของผู้ที่เสี่ยงสูง  

 - ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลดอยฮาง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมี หลวงตากรภพ กิตติปัญโญ  มาบรรยายธรรม   

 



๔ 
 

 

 

 - เรื่องหัวหน้าส่วนราชการที่มารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา ซึ่งตำแหน่งนี้มี
กรอบนานแล้วโดยขอใช้บัญชีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ผ่านมาเป็นปลัด
ปฏิบัติราชการแทน ดังนั้นผู้อำนวยการกองการศึกษาจะเดินทางมารายงานตัวและปฏบิตัิ
หน้าที่ในวันที่ 1 มีนาคม 2565  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ           - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตรวจสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
วิสามัญ  ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖4  เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 ซึ่งได้
สำเนาแจกให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว 

ที่ประชุม  - ได้ตรวจสำเนารายงานการประชุม เป็นเวลา ๑๐ นาที  

นายบุญเลิศฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายบุญเลิศ  นุ่มวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  เขต 1 ขอเพ่ิมข้อความ 
หน้าที่ 24 เรื่อง 5.7 การขอถ่ายทอดสด (ไลฟ์สด) การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง 
โดยมีข้อความขาดไปบางช่วง ซึ่งเป็นข้อความของนายนิวัฒน์ คำวัง 

- เรื่องเมื่อกระผมนำเสนอญัตติไปแล้วมีการให้สมาชิกฯออกความคิดเห็นก็ออกความคิ ด
เห็นต่างๆนาๆไป แล้วมีคนเห็นชอบไม่เห็นชอบแล้วการจะขอลงมติมันน่าจะมีคนขอลงมติ 
นี้ไม่มีในบันทึกว่าใครขอลงมติ ระเบียบนี้กระผมไม่ทราบว่าต้องมีผู้รับรองด้วยหรือไม่ 
เพราะคล้ายๆการอภิปราย หากความเห็นไม่ลงตัวจะลงมติจะต้องมีผู ้ร ับรอง 2 ท่าน 
หรือไม่ ขอให้ท่านประธานสภาฯช่วยไปศึกษาระเบียบนี้ด้วยจะได้ทำเป็นมาตรฐานของเรา 

นายนิวัฒน์ฯ  - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายนิวัฒน์ คำวัง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  เขต 1  จำได้ว่าเมื่อวันที่ 
18 พฤษภาคม 2564 นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบาย ซึ่งกระผมเป็นคนไลฟ์สดแต่มีคน
ว่าให้กระผม ว่ากระผมเอาข้อมูลภายในเผยแพร่มันสามารถทำได้หรือไม่ แล้วมีการโทรไป
หากระผมด้วย แล้วท่านมาขอไลฟ์สดเองใหม่ โดยไม่ใช่กระผม ซึ่ง ณ ตอนนั้นประธานสภา
ฯ บอกไม่สามารถไลฟ์สดได้ซึ่งหากจะทำจะต้องขอมติจากสภาฯ ก่อน แล้วว่าถ้าอย่ างนั้น
ไม่ไลฟ์ก็ได้ แต่ตอนนี้ท่านมาขอไลฟ์สดคนเดียวเลย ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของท่าน ซึ่งตอน
นั้นประธานสภาฯ กับท่านปลัด บอกว่าถ้าไลฟ์สด จะต้องมีคำพูดที่สุภาพ แล้ว ณ ตอนนี้
ท่านมาขอไลฟ์สดเอง มันแปลกๆ ท่านมีอะไรหรือเปล่า  ประมาณนี้ครับ ทีแรกนึกว่ามัน
จะจบแล้ว มันก็ไม่จบ 

ประธานสภาฯ  - ตัวนี้มันไม่ใช่ประเด็น เพียงแต่ข้อความรายงานกรประชุมมันขาดหายไปบางตอน 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอทำความเข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างมันมีการพาดพิงซึ่งกัน
ละกัน แต่จะต้องมีการบันทึกแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันกระทบกันจะออกความคิดเห็น
มายังไง แต่นี้มันมีถ้อยคำบางสิ่งบางอย่างมันก็มีอยู่ แต่เรื่องที่ สท.นิวัฒน์ มาพูดว่ามันจบ
ไม่จบมันไม่ใช่นะครับ จบหรือไม่จบนี้จะต้องมีการรับรองการประชุม ถึงจะจบนะครับ ถ้า
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ยังนั้นทุกวันนี้เขาจะมารับรองการประชุมสมัยต่อไปได้อย่างไรครับ ท่านก็เป็น สท. มา
ก่อน ซึ่งทุกครั้งท่านประธานสภาฯก็จะต้องให้ทุกท่านมาตรวจสอบรายงานการประชุมที่
ผ่านมา หากผิดเราก็มาแก้ไขกัน ซึ่งมันก็ถูกต้องแล้ว บางสิ่งบางอย่างของให้คนพูดมัน มัน
ไม่ใช่ว่าจบไม่จบนะครับ สิ่งที่ถูกต้องต้องมีการมารับรองการประชุม ขอทำความเข้าใจกับ
สมาชิกสภาฯด้วย ครั้งที่กระผมเสนอญัตติเข้าไปผมก็จะทำเป็นบรรทัดฐานแล้วต่อไปเกิด
สมาชิกสภาฯยื่นญัตติขึ้นมาแล้วท่านจะทำอย่างไร หากผิดไปแล้วท่านไม่อายคนอ่ืนหรือ  

ประธานสภาฯ  - ขอสอบถามที่ประชุมว่าจะเพ่ิมข้อความที่ตกไปนี้หรือไม่   

นายนิวัฒน์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมต้องขอโทษที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ด้วยครับ 
ส่วนคำพูดของกระผมที่ไม่ได้บันทึกในรายงานการประชุม ก็ขอให้เพ่ิมเข้าไปได้เลยครับ ซึ่ง
กระผมก็เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนหนึ่ง ซึ่งวันนั้นได้ตรวจคร่าวๆ โดย
ไม่ได้ดูโดยละเอียด ต้องขอโทษมา ณ โอกาสนี้ด้วย ยอมรับในข้อผิดพลาดในครั้งนี้ด้วย  

นายบุญเลิศฯ  - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ อีกประเด็นคือเรื่องการลงมติมันยังขาดอีกช่วง 

นายสงัดฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสงัด อายุยืน 
ปลัดเทศบาลตำบลดอยฮาง ขออนุญาตหารือท่านประธานสภาฯ ในส่วนของการเพ่ิม
บันทึกในการประชุมที่ผ่านมา ทีนี้ขั้นตอนของการแก้ไข การเพิ่มข้อความ มีในระเบียบ
กำหนดไว้ว่าสามารถดำเนินการได้ ถ้าที่ประชุมเห็นชอบมีมติให้แก้ไข  ซ่ึงที่ผ่านมามีการ
เพิ่มเติมซึ่งที่ประชุมให้แก้ไขเป็นไปตามที่ผู้เสนอขอเพิ่มหรือแก้ไขให้มันถูกต้องแต่ว่าใน
ส่วนครั้งนี้ ขออนุญาตว่าหากจะแก้ไข ณ ตอนนี้เลย ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในช่วงไหน เพราะ
อย่างที ่ข้อความที่ สท.บุญเลิศ ได้นำเรียนท่านประธานสภาฯไปยังที ่ประชุมว่ามันมี
ข้อความของ สท.นิวัฒน์ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอญัตติให้มีการไลฟ์สด โดย 
สท.นิวัฒน์ มีความคิดเห็นอยู่ประมาณหนึ่งซึ่งตรงนี้มันอาจจะตกหล่นหรือไม่อย่างไร ถ้าจะ
ให้ข้อความมันตรงๆหรือใกล้เคียง อาจจะต้องย้อนไปฟังเทปบันทึกเสียง และท่ีสท.บุญเลิศ 
มีการเสนอให้มีญัตติก็อาจจะขาดหายไปเหมือนกัน ขอเรียนว่าในส่วนของการแก้ไขถ้าหาก
จะให้ข้อความใกล้เคียงอาจจะต้องเอาเทปบันทึกเสียงมาเปิดจะได้ทราบว่ามันอยู่ในช่วง
ไหน หากจำไม่ผิดมีการออกความคิดเห็นกันพอสมควร ขอเสนอท่านประธานสภาฯได้ใช้
ดุลพินิจเพื่อนำเรียนไปท่ีประชุมว่าการรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมาสามารถเลื่อนได้ 
เลื่อนไปรับรองพร้อมกันกับการประชุมในวันนี้ก็ได้ แต่อีกกรณีหนึ่งอยู่ที่ท่านประธานสภา
ฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ซึ่งท่านประธานจะถามไปเลยในการรับรองก็มติในการรับรองขึ้นอยู่
กับท่ีประชุมว่าจะรับรองหรือไม่รับรอง  

ประธานสภาฯ - ขอหารือในที่ประชุมด้วย ส่วนในดุลยพินิจของดิฉันอยากให้เลื่อนการรับรองประชุมไป
ก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าทีท่ำรายงานการประชุมมาใหมแ่ละขอให้ลงมติในสมัยประชุมรอบหน้า 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอเสนอว่าต่อไปนี้ในเมื่อเราไม่รับรองในวันนี้แต่เราก็ขอให้
ในวาระการประชุมหากจะแก้ไขตรงไหนตัวอักษรต่างๆที่ท่านพูดไป ขอให้แก้ช่วงนี้เลย 
เพ่ือถ้าถึงในวันนั้นจะได้ไม่ต้องแก้เป็นครั้งที่สองแล้ว บางคำพูดจากไม่เป็นใช่ แบบนี้ ขอให้
ท่านแก้ตรงนี้ไปเลย ถ้าถึงตอนนั้นจะได้ไม่ต้องมาทบทวนใหม่ มันจะได้จบไปเลย ขอให้
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สมาชิกสภาฯ ดูในวาระการประชุมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ท่านจะแก้จุดไหนบางที
เจ้าหน้าที่อาจจะพิมผิดไป ความเข้าใจอาจจะเปลี่ยนแปลงไป  

- ส่วนของกระผมอยากให้แก้ไขในประเด็นที่ไลฟ์สด หน้าที่ 28 ลงโซเชียลได้หรือไม่ เพ่ือ
แต่ประชาชนได้รับทราบว่ากระผมได้ดำเนินการยื่นญัตติแล้ว  เป็น ลงโซเชียลได้หรือไม่ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบว่ากระผมได้ดำเนินการยื่นญัตติแล้ว  

 - และหน้า 32 หากมีการร้องเรียนอยากให้เข้าไปถึงแก้ไขปัญหาดโดยเร็ว เป็น หากมีการ
ร้องเรียนความเดือดร้อนของประชาชนอยากฝากฝ่ายบริหารแก้ไขโดยเร่งด่วน 

นายสงัดฯ เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ขออนุญาตประเด็นการแก้ไขในส่วนของรายงานการประชุม 
สามารถแก้ได้ ตามระเบียบฯข้อ 33 วรรคที่ 2 การแก้ไขข้อความในรายงานการประชุม
ให้กระทำโดยที่ประชุมสภาท้องถิ่น รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้งอย่างน้อยต้องมี
รายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นมา นี้คือรายละเอียดของมัน ประเด็นการแก้ไขจะต้องกระทำ
โดยมติที่ประชุม ขอนำเรียนว่าเมื่อสักครู่ได้ปรึกษากับท่านประธานสภาฯ ว่ามี 2 ประเด็น 
ประเด็นที่ 1 คือจะรับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาใน
วันนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมหรือที่ประชุมเห็นว่าข้อความขาดไปจริงๆ อย่างที่ผู้เสนอได้
เสนอผ่านประธานสภาฯไปยังที่ประชุม คราวนี้ประธานสภาฯมีความเห็นว่าควรเลื่อน แต่
ทีนี้ที่ประชุมยังไม่แสดงคิดความเลย ไม่ทราบว่าที่ประชุมจะรับรองเลยหรือไม่หรือจะเลื่อน
ไปก่อนเพื่อไปแก้ไขและเพิ่มข้อความ ซึ่งในการบันทึกครั้งนี้ต้องขออภัยในความบกพร่อง
ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการบันทึกมี 2 แบบ คือ บันทึกทุกตัวอักษร หรือใช้วิธีการที่ใกล้เคียงโดย
ให้ได้ใจความ ซึ่งที่ผ่านมาของเทศบาลตำบลดอยฮาง ใช้วิธีที่ 2 ในการบันทึกประชุมที่
ผ่านมาต้องขออภัยที่ประชุมมา ณ โอกาสนี้ด้วย ในการบันทึกข้อความที่ตกหล่นไป และ
ตอนนี้ยังค้างประชุมที่ในการบันทึกประชุมครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 จะ
มีการรับรองหรือไม่ขึ้นกับมติของสภาฯ ถ้าสภาฯมีความเห็นว่าเห็นควรเลื่อนการรับรอง
การประชุมไปก่อนแล้วให้มีการแก้ไข ในการแก้ไขแต่ละครั้งต้องเก่ียวข้องกับคำพูดของเรา
เป็นหลัก กรณีที่ท่านอื่นอาจจะแสดงความคิดเห็นออกไปเราจะไปแก้ไขคำพูดเขา ชัดเจน
ว่า ระเบียบ ข้อ 33 คือกระทำโดยมติของสภาฯ คือที่ผ่านมานั้นทุกคนจะรับผิดชอบในสิ่ง
ที ่พูดออกไปโดยส่วนตัวไม่ไปคาดในส่วนของคนอื่น แต่หากข้อความขาดไปและมัน
เกี่ยวข้องกันเราสามารถที่จะเสนอได้ ในส่วนของการบันทึกขออนุญาตให้ผู้ที่นำเสนอต้อง
บอกด้วยว่าบางครั้งการบันทึกต้องบันทึกหมด เจ้าหน้าที่บันทึกให้หมด ฉะนั้นหากมี
ข้อความใดก็แล้วแต่ที่ท่านจะสงวนไม่ให้มีการบันทึกท่านจะต้องบอกด้วย เช่น การหารือ
เฉพาะห้ามมีการบันทึก และในการนี ้ขออนุญาตนำเรียนปรึกษาท่านประธานสภาฯ 
ประเด็นการรับรองรายงานการประชุมในระเบียบวาระที่ 2 ในการรับรองรายงานการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ท่าน
ประธานสภาฯจะพิจารณาให้แก้ไขในที่นี ้โดยเพิ ่มแล้วขอมติรับรองเลยหรือว่าจะขอ
ความเห็นจากสภาฯเพื่อเลื่อนในการรับรองแล้วให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไปเพิ่มข้อความ
แล้วต้องมีการรับรองตรวจรายงานการประชุมอีกครั้งหนึ่ง  

 



๗ 
 

 

 

นายเกษมฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่ปรึกษาและท่านเลขา
นายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเกษม  เยซ้อ  รองประธานสภา
เทศบาลตำบลดอยฮาง ในความคิดเห็นส่วนตัวเห็นว่าไม่มีเหตุวาระท่ีสำคัญที่ต้องเลื่อนการ
รับรองการประชุม มันไม่ใช่สาระสำคัญเพราะว่า สท.นิวัฒน์ ได้ชี ้แจงในที่ประชุมแล้ว 
อะไรที่อภัยกันได้ก็อภัยให้กัน 

นายบุญเลิศฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เดี๋ยวจะอ่านระเบียบให้ท่าน ทุกวันนี้ท่านทำผิด
ระเบียบในสภาฯ ฝ่ายสมาชิกสภาฯท่านลงมติไปท่านผิดระเบียบหากมีการร้องเรียนเรา 
เราโดนยุบสภาฯเลยนะครับ คุณรู้เรื่องระเบียบมีอยู่แล้วไม่ใช่พูดไปเรื่อยหลักฐานมันมีอยู่
แล้ว ไม่ใช่ประชุมชาวบ้านทั ่วไป กระผมก็บอกแล้วให้เป็นบรรทัดฐาน คุณเป็นรอง
ประธานสภาฯคุณว่าพูดว่าไม่ใช่สาระมันไม่ใช่นะครับ หากผมไม่พอใจยุบก็ได้ ยุบก็ยุบกัน
หมดนี้ แล้วประเด็นคือผมไม่เหมือนคนอื่นผมพูดผมจำได้หมด ผมจะขอพูดอีกเรื ่อง 
ประเด็นใครขอมติการลงมติแล้วมีผู้รับรองหรือไม่ ในนั้นรับรองว่าไม่มีแน่นอน แล้วคุณทำ
ถูกกันหรือไม่ ในวันนั้นมีแต่ว่าขอมติในการไลฟ์สด การขอวาระไลฟ์สดถ้ามีการถกเถียงกัน
ต้องมีผู้รับรอง 2 คน จะมีไม่มีผมไม่รู้ แต่ผมคิดก่อน อยากแนะแนวท่านว่าหากเรายก
อะไรผ่านไปหากผิดระเบียบโดนยุบสภาฯนะครับ แล้วสมาชิกก็ต้องออกกันไปหมดทุกคน 
จริงไม่จริงลองถามเลขาสภาฯดู ผมเอาความจริงมาพูดกับท่าน แล้วท่านจะคิดยังไงผมไม่
สน ผมจะทำให้ถูกระบบ  

นายสงัดฯ เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตนำเรียนครับว่าแต่ละท่านได้มีการเสนอความ
คิดเห็นกันแต่แต่ขอนำเรียนว่าคงไม่ถึงขั้นที่ต้องยุบสภาฯ หรอกครับแต่ถามว่าเรื่องของ
การรับรองรายงานการประชุมสำคัญหรือไม่นั้น มันสำคัญครับ มันเป็นไปตามระเบียบ แต่
ประเด็นที่จะลงมติตรงนั้นต้องมีผู้รับรองหรือไม่ ในระเบียบไม่ได้กำหนดไว้ เป็นการที่ท่าน
ประธานสภาฯหารือกันในที่ประชุมแล้วที่ประชุมมีควรคิดเห็น ขอมติไปเรียบร้อยแล้วว่า 
จะต้องขอมติให้เห็นชอบในเรื่องของการลงมติไปเลยที่ว่าขออนุญาตใช้ว่าจะไลฟ์สดหรือว่า
อย่างไร แต่กรณีที่จะต้องมีผู้รับรองชัดเจนว่าในระเบียบในการที่จะเลือกตำแหน่งที่สำคัญ
ของสภาฯ ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของประธานสภาฯ ตำแหน่งรองประธานสภาฯ ตำแหน่ง
ของเลขานุการสภาฯ หรือในส่วนของตำแหน่งคณะกรรมการสภาของแต่ละชุด เช่นให้
แปรญัตติ หรือชุดตรวจรายงานการประชุม ซึ่งระเบียบได้กำหนดไว้ชัดเจนว่ากรณีมีการ
เสนอจะต้องมีผู้รับรอง 2 คน แต่ในส่วนของการขอมติเห็นชอบในการรับรองในการไลฟ์
สดที่ผ่านมานั้น เป็นญัตติที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮางได้เสนอมา ผมในฐานะ
เลขานุการสภาฯ ได้ดูระเบียบญัตติแล้วซึ่งเป็นไปตามระเบียบ เพราะว่ามีผู้รับรองญัตติ 2 
ท่าน เป็นไปตามระเบียบ แล้วญัตติดังกล่าวไม่ใช่ญัตติเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณ ซึ่ง
หากเป็นญัตติเกี่ยวข้องกับงบประมาณจะต้องมีผู้บริหารรับรอง ระเบียบบอกไว้เพียงเท่านี้ 
ส่วนที่ประธานสภาฯได้ขอความเห็นไปในวันนั้นสมาชิกสภาฯหลายท่านได้ออกความเห็น
ว่า ควรมีการลงมติไปเลย ซึ่งประธานสภาฯได้ขอมติ ในตรงนี้ไม่ต้องมีผู้รับรองหรอกครับ
เพราะว่าเป็นการเสนอความเห็นแล้วประธานสภาฯก็ได้สอบถามแล้วขอญัตติว่าจะมีการ
ขอความเห็นวันนี้ แล้วต่อไปประธานสภาฯได้ถามความเห็นชอบของสมาชิกสภาฯว่าจะมี
การไลฟ์สดหรือไม่ มติก็ออกมาตามบันทึกแล้ว ขอสรุปว่า  



๘ 
 

 

 

การตรวจรายงานการประชุม การดำเนินการประชุม การแก้ไขการประชุม สำคัญ
ครับไม่ใช่ว่าไม่สำคัญ แต่ว่าในเรื่องที่ว่าจะยุบไม่ยุบนี้มันคงไม่ถึงขนาดนั้น ส่วนตรงนี้เป็น
มติรับรองเฉพาะเรื่อง ฉะนั้นอาจจะมีบางเหตุการณ์ที่นำไปสู่ได้ครั้งนี้คงไม่ใช่รูปแบบ
เช่นนั้น ประเด็นในวันนี้ขออนุญาตในการประชุมวันนี้เพื่อให้ขับเคลื่อนไปได้อยากจะขอ
สอบถามท่านประธานสภาฯเรียนปรึกษา เพื่อที่ท่านประธานสภาฯได้ใช้ดุลยพินิจ หรือ
ท่านประธานจะปรึกษาในที่ประชุมและขอมติที่ประชุมว่าหากจะให้แก้แล้วรับรองให้จบ
ภายในวันนี้ ก็แก้ไขเลย เพราะระเบียบข้อ 33 วรรค 2 กำหนดไว้ชัดเจนการแก้ไขถ้อยคำ
ใดๆในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น ฉะนั้นให้ท่านเสนอ
ได้ว่าจะให้แก้ไขหรือเพิ่มในประเด็นที่ท่านได้พูดไป แน่นอนว่ามันมีข้อผิดพลาดอยู่แล้ว
อย่างที่กระผมได้นำเรียนไปว่าขอน้อมรับความผิดพลาดในครั้งนี้ กระผมเข้าใจ สท.บุญเลิศ 
ว่าท่านตั้งใจที่จะให้สภาได้มีมาตรการให้ถูกต้อง  

ประธานสภาฯ - ขอความเห็นของสมาชิกสภาฯว่าจะให้เลื่อนการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ในครั้งนี้หรือไม่ 

นายสุเทพฯ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่ปรึกษา
และท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายสุเทพ สุขพัฒนาสมบัติ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  เขต 2 ในส่วน
กระผมอยากขอปรึกษาว่าสมาชิกสภาฯทุกท่านว่าจะดำเนินการอย่างไรเพราะกระผม
อยากให้มีการขับเคลื่อนต่อไปเพ่ือที่จะได้ดำเนินการในระเบียบวาระต่อไป 

นายสุทธิพงค์ฯ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่ปรึกษา
และท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายสุทธิพงค์ วรกิจสุขเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  เขต 2 ขอแสดง
ความคิดเห็นว่าในเมื่อตอนนี้มันเดินไม่ได้ ในการบันทึกรายงานการประชุมขอเลื่อนลงมติ
รับรองการประชุมเป็นสมัยหน้า แล้วให้เจ้าหน้าที่ไปแก้ไขมาใหม่ เพ่ือที่จะได้ไปในระเบียบ
ว่าต่อไปได้ 

นายจีรศักดิ์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายจีรศักดิ์ รักชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2 ในความคิดเห็น
ของกระผมมันจะมี 2 กรณีท่ีว่าถ้าอยากให้เสร็จอาจจะคุยกันในระเบียบวาระอ่ืนๆ เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อความเพิ่ม หรือถ้าจะให้ชัดเจนไปเลยก็ให้เลื ่อนรับรองรายงานการ
ประชุมเป็นสมัยหน้าเลยครับ เพื่อจะได้ให้เจ้าหน้าที ่มีเวลาในการแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ข้อความที่ขาดหายไป 

นายบารมีฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายบารมี ปรีชาชาติตระกุล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2 ในความ
คิดเห็นของกระผมเป็นไปในทิศทางเดียวกับ สท.จีรศักดิ์  



๙ 
 

 

 

นายวัชระฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายวัชระ โชคคูณเกษม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2 ในความ
คิดเห็นของกระผมเป็นไปในทิศทางเดียวกับ สท.บารมี ครับ ขอให้เลื่อนรับรองรายงาน
การประชุมเป็นสมัยหน้า เพื่อจะได้ให้เจ้าหน้าที่มีเวลาในการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความท่ี
ขาดหายไป 

นางกฤตภรณ์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ดิฉันนางกฤตภรณ์ ใจแดง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1 ในความคิดเห็น
ขอให้เลื่อนรับรองรายงานการประชุมเป็นสมัยหน้า เพื่อจะได้ให้เจ้าหน้าที่มีเวลาในการ
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความที่ขาดหายไป 

นายอินทอนฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายอินทอน ปัญญาบุญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1 ในความ
คิดเห็นขอให้เลื่อนรับรองรายงานการประชุมเป็นสมัยหน้า เพ่ือจะได้ให้เจ้าหน้าที่มีเวลาใน
การแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความท่ีขาดหายไป  

นายยุรนันทฯ์ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายยุรนันท์ วันตุ้ย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 1 ไม่ขอออกความเห็น 

ประธานสภาฯ - สำหรับดุลพินิจของดิฉันขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่แก้ไขให้มันถูกต้อง 

ที่ประชุมฯ - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องกระทู้ถาม 

 - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 

   - ไม่มี - 

พักเบรก 15 นาที 

นายสงัดฯ - ที่ประชุมสภาฯ ครบองค์ประชุม เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมต่อ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องที่เสนอใหม่  

 5.1 การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2565 และกำหนดสมัยประชุม 
สมัยท่ี 1 ประจำปี 2566 

ประธานสภาฯ - เชิญท่านปลัดเทศบาลฯ 



๑๐ 
 

 

 

 นายสงัดฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสงัด อายุยืน 
ปลัดเทศบาลตำบลดอยฮาง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2565 และกำหนด
สมัยประชุมสมัยที่ 1 ประจำปี 2566 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
(แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ตามระเบียบ ข้อ 21 การกำหนดสมัยประชุม
สามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย
ในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมประจำปีถัดไป ให้ประธานสภานำปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจำปี สมัยแรกของแต่ละปี  

- ขอเสนอกำหนดให้มีการประชุม สมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2565  ให้ท่าน
ประธานสภาฯได้ปรึกษาในที่ประชุมต่อไป 

ประธานสภาฯ             เสนอ  สมัยประชุม สามัญ ประจำปี 2565 
 

- สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแตว่ันที่  1 พฤษภาคม 2565  
เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 

- สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแตว่ันที่  1 สิงหาคม 2565  
เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 

- สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแตว่ันที่  1 ธันวาคม 2565 
เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 

สมัยประชุม สามัญ สมัยแรกประจำปี 2566 
 

สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2566 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2566 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 

ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 
2565 และกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญสมัยแรก ประจำปี 2566 

มติที่ประชุม -สมาชิกในที่ประชุม  12 ท่าน 

 -เห็นชอบ  12  เสียง 

  -ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 

นายสงัดฯ           ขออนุญาตท่านประธานสภาฯสรุป ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ การกำหนดสมัยประชุมสภา
สามัญ ดังนี้ 

สมัยประชุม สามัญ ประจำปี 2565 
 

- สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแตว่ันที่  1 พฤษภาคม 2565  
เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 
 



๑๑ 
 

 

 

- สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแตว่ันที่  1 สิงหาคม 2565  
เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 

- สมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 4  เริ่มตั้งแตว่ันที่  1 ธันวาคม 2565 
เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 

   - และที่ประชุมมีความเห็นชอบ กำหนดสมัยประชุม สามัญ สมัยแรกประจำปี 2566 
ดังนี้ 

สมัยประชุม สามัญ สมัยแรกประจำปี 2566 
 

สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2566 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2566 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 

ประธานสภาฯ 5.2 การรับบริจาคเครื่องเป่าลมแบบสะพายหลัง ยี่ห้อ KASEI รุ่น EB-500 E จากห้าง
หุ้นส่วนจำกัด ไอที โปรเจค แอนด์ ซัพพลาย 

ประธานสภาฯ - เชิญสำนักปลัด ชี้แจงการรับบริจาคเครื่องเป่าลมแบบสะพายหลัง ยี่ห้อ KASEI รุ่น EB-
500 E จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอที โปรเจค แอนด์ ซัพพลาย 

นายอินทรฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก           
ที่ปรึกษาและท่านเลขานายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผมนายอินทร  ปัญญาวงค์  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  

เรื่องเดิม 

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอที โปรเจค แอนด์ ซัพลาย ได้มอบเครื่องเป่าลมแบบ
สะพายหลัง ยี่ห้อ KASEI รุ่น EB-๕00E เป็นเครื่องยนต์แบบเบนชิน จำนวน ๑ เครื่อง ให้
เทศบาลตำบลดอยฮาง เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นั้น 

ข้อเท็จจริง 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ตรวจเช็คสภาพ
ภายนอกของเครื่องเป่าลมมีสภาพเป็นสินค้าใหม่ ตรวจเช็คไม่มีอุปกรณ์เสียหายแต่อย่างใด 
และได้ทำการประกอบตัวเครื่องทำการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทำการสตาร์ทเครื่องติดเป็น
ปกติสามารถนำไปใช้งานได้ 

ข้อระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว๖๗๘๒ ลงวันที่ ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ข้อ ๑. กรณีข้อหารือเกี่ยวกับอำนาจของสภาท้องถิ่นในการรับเอา
พัสดุที่มีผู ้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น หรือให้สิทธิอัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ เห็นว่าตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา ๓ บัญญัติว่าให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับ



๑๒ 
 

 

 

พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ข้อบัญญัติและข้อกำหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ
นี้ ซึ ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 
มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี ่ยวกับการพัสดุ สำหรับกรณีอื่นที่มิได้
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ก็ยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิเกี ่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการ
กระทำดังกล่าว มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับ
เอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดี หลังจากที่ได้รับพัสดุ
มาแล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ต่อไป 

-ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ หมวด ๙ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๒๐๓ (๑) 

ข้อพิจารณา 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเสนอ เรื่อง การรับโอนเครื่องเป่าลมต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ และรับโอนเครื่องเป่าลมเข้าบัญชีครุภัณฑ์ของ
เทศบาลตำบลดอยฮางต่อไป 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบการรับ
บริจาคเครื่องเป่าลมแบบสะพายหลัง ยี่ห้อ KASEI รุ่น EB-500 E จากห้างหุ้นส่วนจำกัด 
ไอที โปรเจค แอนด์ ซัพพลาย 

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน  

-  เห็นชอบ         ๑2   เสียง 

-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 

-  งดออกเสียง       -    เสียง 

ประธานสภาฯ 5.3 การขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ใน
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ประธานสภาฯ - เชิญกองช่าง ชี ้แจงการขอเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

นายวรพจน์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผมนายวรพจน์ เดชะ ผู้อำนวยการกองช่าง  

 



๑๓ 
 

 

 

1. เรื่องเดิม 

ตามเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ตั ้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 ตั้งไว้ 22,000.-บาท และจะได้ดำเนินการจัดซื้อ แต่เนื่องจากตรวจ
พบงบประมาณในรายละเอียดคำชี้แจงไม่ตรงกับที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2565 นั้น 

     2. ข้อเท็จจริงและการดำเนนิงาน 

   กองช่าง จึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 

คำชี้แจงงบประมาณเดิม เปลี่ยนแปลงแก้ไขคำชี้แจงใหม่ 

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1        
22,000.-บาท 
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1  
  * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ้ว) ราคา 
22,000.-บาท  
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
     - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 
แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา 
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถใน
การประมวลผลสูงจำนวน 1 หน่วย  
      - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ  Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 9 MB 
     -  ม ีหน ่วยประมวลผลเพ ื ่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใด 
       อย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1          
22,000.-บาท 
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1  
  * (จอแสดงภาพขนาดไม่น ้อยกว่า 19 นิ ้ว)  ราคา 
22,000.-บาท  
  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
     - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 
แกนหลัก (6 core) และมี 12 แกนเสมือน (12 
Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที ่ต ้องใช้ความสามารถในการ ประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า4.2 GHz จำนวน 
1 หน่วย 
     - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
     -  ม ีหน ่วยประมวลผลเพ ื ่ อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใด 
       อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
 

 
 
 
 



๑๔ 
 

 

 

คำชี้แจงงบประมาณเดิม เปลี่ยนแปลงแก้ไขคำชี้แจงใหม่ 
     
 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
     2) มีหน่วยประมวลผลเพื ่อแสดงภาพติดตั ้งอยู่
ภายในหน ่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
     3) ม ีหน ่วยประมวลผลเพ ื ่ อแสดงภาพท ี ่ มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
     - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุwม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 
หน่วย 
     - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
     - ม ีช ่องเช ื ่อมต ่อระบบเคร ือข ่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
     - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
     - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
     - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 
1 หน่วยตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ปรากฏในแผนงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 
 

     
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
       2) มีหน่วยประมวลผลเพื ่อแสดงภาพติดตั ้งอยู่
ภ าย ในหน ่ วยประมวลผลกลาง  แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
       3 )  ม ีหน ่ วยประมวลผลเ พ่ื อแสดงภาพท ี ่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
       - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือ
ดีกว่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
       - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State 
Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 
หน่วย 
       - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
       - ม ีช ่องเช ื ่อมต ่อระบบเคร ือข ่าย (Network 
Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จำนวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง 
       - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
       - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
       - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 
1 หน่วยตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2564 ปรากฏในแผนงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

      

    4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบฯ จึงเห็นควรนำเสนอตอที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลดอยฮาง ในสมัยประชุมนี้ 



๑๕ 
 

 

 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขอ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ในเทศบัญญัติ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน  

-  เห็นชอบ         ๑2   เสียง 

-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 

-  งดออกเสียง       -    เสียง 

ประธานสภาฯ 5.4 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ขอความเห็นชอบจากการประชุมสภา เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เข้าดำเนินการอนุรักษ์
พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ตำบลดอยฮาง 

ประธานสภาฯ - เชิญกองช่าง ชี้แจงเรื่องสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ขอความเห็นชอบจากการประชุม
สภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เข้าดำเนินการ
อนุรักษ์พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ำในเขตพ้ืนที่ตำบลดอยฮาง 

นายวรพจน์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผมนายวรพจน์ เดชะ ผู้อำนวยการกองช่าง  

    เรื่องเดิม 
 ตามท่ี เทศบาลตำบลดอยฮางได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ 
ทส ๐๖๑๑/ว๖๖๒ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ ด้วยสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำภาค ๑ มีโครงการอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ที่ต้องดำเนินการขอ
อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านบรรจุแผนงานโครงการของ
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ในการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบให้ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ เข้าดำเนินการโครงการอนุรักษ์พัฒนาและ
ฟื้นฟูแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ของท่าน เพ่ือนำไปประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน
พื ้นที ่ป่าไม้ตามขั้นตอนของกรมป่าไม้  ทั ้งนี ้ ได้มอบหมายให้  นายวัศพล  อารินทร์   
ตำแหน่ง   นายช่างโยธาชำนาญงาน   หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๕ - ๘๑๐๙๙๖๒  และ
นางวริยา  เวียงนิล  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ 
๐๙๙ – ๑๔๑๖๘๙๒ เป็นผูป้ระสานงานในครัง้นี ้นั้น 

       ข้อระเบียบ 
ตามมาตรา ๑๓ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และแก้ไข

เพ่ิมเติม การขออนุญาตตามระเบียบฯ นี้ ผู้ขออนุญาตจะต้องเป็นส่วนราชการหรือ 



๑๖ 
 

 

 

องค์การของรัฐเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์
ของรัฐต่าง ๆ เช่น ก่อสร้างสถานที่ราชการ โรงเรียน ถนนหรือทาง อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น 
และต้องได้รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นฯ 

โครงการนี้คือโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยผีหลอก สถานที่
ก่อสร้างบ้านดอยฮางหมู่ที่ 3 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็น
ลักษณะโครงการคือทำงบดินพร้อมขุดลอกขนาดกว้าง 29 ถึง 57 เมตร ยาว 200 เมตร 
ลึก 1- 6 เมตร ซึ ่งดำเนินการก่อสร้างไปเรียบร้อยแล้วตั ้งแต่ปีงบประมาณ 2556 
งบประมาณ 995,300.- บาท  

    ข้อพิจารณา 
 เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย กองช่าง เทศบาลตำบลดอย
ฮาง จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลดอยฮางพิจารณานำเข้าวาระการประชุม
สภาเทศบาลตำบลดอยฮางเพ่ือขอรับความเห็นชอบต่อไป  

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบการให้
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ขอความเห็นชอบจากการประชุมสภา เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เข้าดำเนินการอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟู
แหล่งน้ำในเขตพ้ืนที่ตำบลดอยฮาง 

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน  

-  เห็นชอบ         ๑2   เสียง 

-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 

-  งดออกเสียง       -    เสียง 

ประธานสภาฯ 5.5 ร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา
เทศบาลตำบลดอยฮาง 

ประธานสภาฯ - เชิญปลัด ชี้แจงร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษา
ของสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง 

นายสงัดฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสงัด อายุยืน 
ปลัดเทศบาลตำบลดอยฮาง ขอเสนอร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ว่าด้วยการ
ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ดังนี้ 

 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 

 

 
หลักการและเหตุผล 

ประกอบระเบียบสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง 
ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและปรึกษาสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง 

 

หลักการ 
ให้มีระเบียบสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการ

ประชุมและปรึกษาสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง 
เหตุผล 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๓ ข้อ ๑๑๗ วรรคท้าย กำหนดว่า ประธานสภาท้องถิ่นมีอำนาจอนุญาตให้ประชาชน
เข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้ ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นกำหนด 
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท.0804.3/ว4995 ลงวันที่ 25 
สิงหาคม 2563 เรื่อง การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. สำเนาหนังสือคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน วุฒิสภา ด่วนที่สุด ที่ สว (กมธ ๒) 0010/๑๔๗8 ลง
วันที่ ๑1 มีนาคม ๒๕๖๓ 

๒. ตัวอย่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้วยคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
วุฒิสภา ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เสนอแนะให้กระทรวงมหาไทยขอความ
ร่วมมือไปยังสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
ได้แก่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์การบริหารส่วนตำบล สภา
เมืองพัทยาและสภากรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาลให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
สะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ประชาชนมีสำนึกและรักถ่ินฐานบ้านเกิดของตนเองและมีความตื่นตัวในการรัก
ชาติบ้านเมืองซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในส่วนที่เกี ่ยวกับ
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรร
ทรัพยากรที่เป็นธรรมพันธกิจที่ ๓ การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ให้มีการจัดการปกครองส่วน
ท้องถิ ่น หมวก 1๔ ของรัฐรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันจะนำไปสู ่การพัฒนา
การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมขุ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ 

 

 



๑๘ 
 

 

 

กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 

๑. แจ้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนวุฒิสภา ให้เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตำบลนำไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม 

2. แจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล 
ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑๗ วรรคสี่ โดยให้
สภาท้องถิ่นดังกล่าวกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม
และการปรึกษาของสภาท้องถิ่น รวมทั้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกำหนดการประชุมสภาท้องถิ่น และผลการดำเนินงานของ
สภาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบตามวิธีการที่เห็นสมควรด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการ 

ขอแสดงความนับถือ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
   (ร่าง) 
 ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา

เทศบาลตำบลดอยฮาง 

ด้วยสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ได้พิจารณาในการประชุมสมัย.....ครั้งที่ ...... เมื่อ
วันที่..... กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ
สภาเทศบาลตำบลลอยฮาง เพ ื ่อให้ เป ็นไปตามข ้อ 117 วรรคสี่  แห ่งระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องทำหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุม
และลงลายมือชื่อผู้ขอเข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เพ่ือ
พิจารณาอนุญาต โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาทศบาลตำบลดอยฮาง ไม่น้อยกว่า ๑ 
วัน เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้วให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุมนั้นเข้าฟังการประชุมได้ 

กรณีท่ีมีผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทนของหมู่คณะนั้นเป็นผู้ขอ
อนุญาตก็ไดท้ั้งนี้ต้องระบุถึงจำนวนและรายชื่อผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมด้วย 

กรณีที่มีประชาชนยื ่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจำนวนมากและไม่
สามารถจัดให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาเทศบาลตำบล
ดอยฮาง พิจารณาอนุญาตให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟังการประชุมตามที่เห็นสมควร 
หรืออาจจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอกห้องประชุมหรือในบริเวณใกล้เคียงโดย
แจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 

 



๑๙ 
 

 

 

ข้อ ๒ ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
(๒) นั่งหรืออยู่ประจำในที่ที่จัดไว้สำหรับผู้เข้าฟังการประชุม 
(๓) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการที่กระทำให้ เสื่อมเกียรติ

ของที่ประชุมหรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา ส่งเสียง หรือกระทำการใด 
ๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม 

(๔) ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรืออุปกรณ์
อ่ืนใดที่อาจรบกวนการประชุมได้ 

(๕) ไม่นำอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม 
(๖ ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปหรือรับประทานในห้องประชุม 
(7) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของประธานสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ที่สั่ง

โดยชอบด้วยกฎหมาย 

ข้อ ๓ ให้เลขานุการสภาเทศบาลดำเนินการ ดังนี้ 
(๑ จัดทำแบบคำร้องขอเข้าฟังการประชุมไว ้เพื ่ออำนวยความสะดวกแก่

ประชาชน 
(๒) รวบรวมคำร้องขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาเทศบาลตำบลดอย

ฮาง พิจารณาอนุญาต และแจ้งผู้ขอเข้ารับฟังการประชุมทราบ 

    (3) จัดที่นั่งและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม 

  ข้อ 4 ให้ประธานสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบ
และให้มีอำนาจตีความ วินิจฉัยปัญหาเมื่อมีการโต้แย้ง เกี่ยวกับการประชุมตามระเบยีบนี้ 
หรือกรณีไม่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ประธานสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เป็นผู้วินิจฉัย 
และคำสั่ง คำวินิจฉัย และคำสั่งของประธานสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ให้ถือเป็นที่สุด 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่าง
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาล
ตำบลดอยฮาง 

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน  

-  เห็นชอบ         ๑2   เสียง 

-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 

-  งดออกเสียง       -    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 

นายสุเทพฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ทีป่รึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 



๒๐ 
 

 

 

กระผมนายสุเทพ สุขพัฒนาสมบัติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2 ขอสอบถาม  
1. เรื่องไฟฟ้า ซึ่งชาวบ้านได้สอบถามมาว่าดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขั้นตอนเรื่องไฟฟ้าบ้านจะเด้อ เรื่องผ่านคณะกรรมการแล้ว 
ตอนนี้เรื่องรออยู่ที่ ท่านวราวุธ ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อม ลงนาม ซึ ่งมีหนังสือตอบรับจาก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที ่ 2 
(เชียงราย) หนังสือที่ ทส 1615.401/5813 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564   

เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเขียงราย ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า 
ตามมาตรา 5๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔8๔ เพื่อปักเสาพาดสายขยาย
เขตระบบไฟฟ้าให้ราษฎรที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ท้องที่บ้านจะเด้อ หมู่ ๖ ตำบลดอยฮาง 
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย 

อ้างถึง หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ที่ มท ๕๓o๘.4/ชร ๔๒๗๔๒ ลง
วันที่ 9 กันยายน ๒๕๖๔ 

ตามหนังสือที่อ้างถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย ขออนุญาตเข้าทำ
ประโยชนในเขตป่าตามมาตรา ๕๔ แห่งพระรารบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพ่ือปัก
เสาพาดสายขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ราษฎรที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ท้องที่บ้านจะเด้อ หมู่ ๖ 
ตำบลดอยยาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นั้น 

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) พิจารณาแล้วมีความเห็น เห็นควร
อนุญาตให้การไฟฟ้าส่วนภูมิกาคจังหวัดเขียงราย เข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ตาม
มาตรา 5๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อปักเสาพาดสายขยายเขต
ระบบไฟฟ้าให้ราษฎรที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ ท้องที่บ้านจะเด้อ  หมู่ ๖ ตำบลดอยฮาง 
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เนื ้อที่  0 ไร่ 0 งาน 4๗ ตารางวา มีกำหนด
ระยะเวลาจนกว่าจะหมดความจำเป็น ดังนั ้น จึงขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
เชียงราย ประสานงานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๒ (เชียงราย) ดำเนินการดังนี้ 

1. ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ 5 บาท 

2. ชำระเงินค่าใช้จ่ายเพื่อให้หนักงานเจ้าหน้าที่ทำการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวน
ป่าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉนับลงวันที่ ๑7 มีนาคม ๒๕๒9 ข้อ ๓ 
(11) ในอัตราไร่ละ ๕0 บาท เป็นจำนวนเงิน 5.๘๘ บาช (หา้บาทแปดสิบแปดสตางค์) 

3. ให้จัดทำหลักเขตหรือเครื่องหมายหรือปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันเป็นการแสดง
แนวเขตพ้ืนที่ที่ใด้รับอนุญาตให้เห็นได้ชัดเจน โดยระบุข้อความไว้ที่ป้ายว่า "การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดเขียงราย ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ภายในเขตป่า ท้องที่ ตำบลดอยฮาง 
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย แห่งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เพื่อปักเสา
พาดสายขยายเขตระบบไฟฟ้าราษฎรที ่ ไม ่ม ีกระแสไฟฟ้าใช ้เน ื ้อที่  0 ไร ่ 0 งาน              
47 ตารางวา”  
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ซึ่งในวันที่ 9 มีนาคม 2565 จะมีการประชุมสันนิบาต ที่กรุงเทพฯ กระผมและ
ประธานสภาฯ จะได้เข้าร่วมประชุม กระผมเลยถือโอกาสขอเข้าพบท่านวราวุธ ศิลปอาชา  
เป็นการส่วนตัวโดยจะสอบถามว่าเรื่องตอนนี้ดำเนินการไปถึงข้ันไหนแล้ว 

นายสุเทพฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องที่ 2 ชาวบ้านสอบถามเกี่ยวกับโซล่าเซลล์ ว่าจะ
ได้หรือไม่ และชาวบ้านปรึกษาว่าไฟกิ่งที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ปัจจุบันในส่วนที่อยู่ในป่าที่
ได้ส่งพิกัดไปที่จะขอมา ยังไม่ได้หรือว่าไม่ได้เลย ถ้าจะขอย้ายจากหมู่บ้านที่มี ไปในพ้ืนที่ที่
ไม่มีได้หรือไม ่หรือว่าติดข้อระเบียบ 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ในส่วนเรื่องของไฟกิ่งเป็นเรื่องขอการรับงบประมาณ
จากหน่วยงานนอก ซึ่งจะมีเป็นช่วง ๆ ว่าจะเปิดให้ช่วงไหน อย่างช่วงที่ผ่านมาที่ได้เป็นงบ
เหลือจ่ายไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งขั้นตอนต่อไปโครงการถนนที่สายที่ไม่ได้ ถนนสายรอง 
มีการสำรวจจุดแล้ว รอบต่อไปได้ขอไป 140 กว่าต้น งบประมาณ 9,800,000.-บาท ซ่ึง
จะมี หมู่ 1 - 8 และในหย่อมบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 

นายสุเทพฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องท่ี 3 โครงการถนนบดอัดที่ได้แจ้งไป ซึ่งได้ถ่ายรูป
ภาพให้กองช่าง เพ่ือจะได้ติดตามในโครงการดังกล่าว ปัจจุบันโครงการดังกล่าวดำเนินการ
ไปถึงไหนแล้ว 

นายวรพจน์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตชี้แจงโครงการถนนบดอัดหินคลุก ได้ขอไป
ยัง อบจ. เสนอโครงการเพื่อที่ อบจ. จะได้บรรจุในแผน ส่วนงบจะได้ดำเนินการเมื่อไร 
ทาง อบจ. ยังไม่ได้แจ้งมา  

นายสุเทพฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องที่ 4 ถ้ารอไฟกิ่งโซล่าเซลล์ตามที่ได้ขอไปหากมี
การล่าช้าแบบนี้ กระผมจึงขอสอบถามผ่านไปยังประธานสภาฯ และผ่านไปยังผู้เกี่ยวข้อง
ว่า พอจะมีแนวทางในการช่วยเหลือ 2 หย่อมบ้านนี้ได้หรือไม่ เช่น ของบจากส่วนอื่นเพ่ือ
ซื้อโซล่าเซลล์ได้หรือไม่ เพราะว่าปัจจุบันนี้มีการลักขโมยของในช่วงกลางคืน ซึ่งเป็นคน
นอกเข้ามาในพื้นที่เยอะขึ้น ซึ่งกระผมใทราบว่าเป็นใครจากไหน เพราะฉะนั้นจึงอยากขอ
ปรึกษาว่าพอมีแนวทางการช่วยเหลือหรือไม่ 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ในเรื่องงบประมาณของเทศบาลค่อนข้างมีน้อยมาก 
ซึ่งถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนจริงๆ อาจจะบรรจุเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งในอีกไม่กี่เดือนก็จะได้ไฟกิ่ง
แล้ว ถ้าเป็นไปได้ในเรื ่องของความปลอดภัยแสงไฟก็เป็นส่วนหนึ ่ง แต่เราจะต้อง
ระมัดระวังความปลอดภัยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญหากร่วมมือกันของฝ่ายผู้นำ ฝ่าย
ปกครอง 

นายสุเทพฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องท่ี 5 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่มีการได้จัด
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลดอยฮาง ซึ่งกระผมเห็นว่าเป็นประโยชน์กับประชาชน กระผม
ขอฝากผ่านท่านประธานสภาฯและผู้ที่เกี่ยวข้องที่จัดทำระเบียบเกี่ยวกับประชาชนที่ควรรู้ 
เช่น การสแกนคิวอาร์โค้ด การรับแจ้งเหตุต่างๆ ซึ่งอยากให้ท่านเล็งเหตุในพื้นที่ที ่ไม่
สามารถสะดวกในการใช้แอป อยากให้มีการทำป้ายไวนิล เบอร์โทรสำนักงานเทศบาลฯ 
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เบอร์โทรของแต่ละกอง  อย่างเช่นข้อมูลของผู้รับเหมาซึ่งชาวบ้านแย้งมาว่ามีผู้รับเหมาคน
เดียวทำให้การดำเนินงานล่าช้า ขอฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยแนะนำให้ชาวบ้านทราบ
ด้วยและเข้าใจ 

  สุดท้ายต้องขอขอบคุณท่านนายกและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่สนับสนุนหิน ทราย ปูน 
เพ่ือที่จะพัฒนาถนนหย่อมบ้านผาเคียวถึงบ้านจะเด้อ  

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 

นายจีรศักดิ์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายจีรศักดิ์ รักชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2  

เรื่องที่ 1 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ว่าหมู่ที่ 6 หย่อมบ้านผาเสริฐใน ซึ่งสมาชิกเขต 2 จะ
รวมกันเทถนนให้บ้านผาเสริฐใน ระยะทางประมาณ 40 เมตร กว้าง 4 เมตร รบกวนกอง
ช่างลงพื้นที่สำรวจว่าในระเบียบว่าจะมีการช่วยเหลือหรือมีงบประมาณช่วยเหลือใน
โครงการนี้ได้หรือไม่  

เรื่องท่ี 2 ขอฝากถามท่านนายกฯเรื่องไฟฟ้าบ้านน้ำบ่อไก่ หมู่ที่ 7 ว่าเรื่องดำเนินการไปถึง
ไหนแล้ว 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องไฟฟ้าบ้านน้ำบ่อไก่ จะต้องทำเรื่องเข้ามาก่อน
เพ่ือเสนอเข้าไปใหม่  

นายเกษมฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที ่ปรึกษาและท่าน
เลขานุการนายก ท่านปลัด และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   กระผมนายเกษม  เยซ้อ      
รองประธานสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  ขอเสริมเรื่องกิจกรรมการเทถนนบ้านผาเสริฐใน 
ซึ่งได้คุยกับผู้นำ โดยผู้นำขอ หิน ปูน ทราย และขอความร่วมมือจากสมาชิก 

นายสงัดฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายสงัด อายุยืน      
ปลัดเทศบาลตำบลดอยฮาง  ขอนำเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางคมนาคมหย่อมบ้านผา
เสริฐใน ตามวิธีงบประมาณ ในการซ่อมแซมหรือการก่อสร้างความหมายมันคนละอย่าง 
ประเด็นซ่อมแซมจะต้องซ่อมแซมในทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของเทศบาล การซ่อมแซม
หมายความว่า เช่นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ก็จะไปซ่อมในส่วนนั้น หรืออาจจะมีบางจุดต้อง
อาจจะต้องทำการซ่อมแซมโดยการก่อสร้าง แต่ต้องดูในเรื่องของงบประมาณ เช่น ที่เรา
ถือปฏิบัติกัน คือการซ่อมแซมในจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่ว่าจะเป็นถนนสายหลัก สายรอง 
อย่างล่าสุดบ้านผาเคียวจะเป็นในส่วนของเส้นทางสายหลักที่เป็นในส่วนที่เทศบาลดูแล 
คือ เทศบาลอาจจะเป็นเจ้าของทรัพย์โดยการก่อสร้างเองตั้งแต่เริ่มหรือได้รับการถ่ายโอน
จากหน่วยงานอื่น เช่น อบจ. หรือหน่วยงานอื่นที่ก่อสร้างไปแล้วถ่ายโอนให้เทศบาล หรือ
เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในบัญชีทรัพย์สินของเทศบาล โดยกองช่างจะไปสำรวจใช้วิธีการคำนวณ
ให้มันใกล้เคียงกับลักษณะเนื้องานที่ใกล้เคียง แต่เทศบาลดอยฮางถ้ามีการซ่อมแซม เช่น 
ถนนยางมะตอย ก็จะเอาคอนกรีตไปซ่อมโดยมีข้อจำกัดหลายเรื ่องไม่ว ่าจะเป็น
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งบประมาณที่เป็นหลัก ตามที่ท่าน สท.จีรศักดิ์ และรองเกษม ได้ปรึกษาหารือจะเป็น
ลักษณะของการก่อสร้างใหม่ เพราะฉะนั้นในการก่อสร้างใหม่จะต้องถือหลักปฏิบัติ        
1. จะต้องมีอยู่ในแผน 2. ต้องมีการสำรวจมีการประมาณการในเรื่องของงบประมาณที่จะ
ทำตั้งงบประมาณ ซึ่งงบประมาณนั้นอาจจะตั้งไว้ตั ้งแต่ต้นปี จากการโอนงบ ซึ่งมันมี
ความหมายของการก่อสร้างอยู่ ดังนั้นเข้าใจว่าในการที่จะซื้อปูน หิน ถ้าเป็นลักษณะของ
การก่อสร้างไม่สามารถจะทำได้ ยกเว้นว่าจะต้องไปตั้งงบประมาณ ในงบประมาณนั้นจะมี
การประมาณการว่าการดำเนินการก่อสร้าง ขอนำเรียนว่าถ้าเป็นการซ่อมแซมคิดว่าน่าจะ
ไปได้อยู่ แต่ถ้าเป็นการสร้างใหม่ปกติผิวเดิมเป็นถนน ถนนดิน หรือหินคลุก โดยที่เราไป
สร้างใหม่จะไม่เข้าตามระเบียบ แต่ถ้าเกิดใช้วิธีการระดมทุนหรือจัดผ้าป่าสามัคคี หรือ
สามารถประสานไปยังผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเรา ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับทาง
เทศบาลโดยไม่ได้ใช้งบประมาณใด ถามว่าทำได้ไหมก็อาจทำได้ครับ ถ้าไม่เข้าไปในเขตป่า
หรือเขตอื ่น เช่นในการทำซึ ่งมันมีถนนเดิมถ้าไปรื ้อถนนเดิมไปทำถนนใหม่ โดยใช้
งบประมาณข้างนอก ก็ต้องแจ้งสภาฯก่อน แต่ตามท่ี สท.จีรศักดิ์ และรองเกษม เหมือนกับ
ว่าจะสร้างใหม่ประมาณ 40 เมตร ถ้าใช้งบประมาณเทศบาลจะต้องผ่านวิธีของเทศบาล 
ซึ่งส่วนนี้ท่านนายกได้แจ้งไปแล้ว คงจะมีการหารือกันอีกครั้งหนึ่ง ส่วนเรื่องที่ สท.สุเทพ 
ถามมาว่าสามารถย้ายไฟกิ่งโซล่าเซลล์ได้หรือไม่ ที่ผ่านมาซึ่งมีการสำรวจจุดแล้ว หากจะ
ย้ายจุดใหม่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่น ประกันซึ่งมีระยะเวลา 1 ปี  การย้าย
ถ้าเป็นโซล่าเซลล์ซึ่งได้รับงบประมาณจากส่วนกลางมันค่อนข้างลำบากอยู่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น 
ขออดใจรออีกนิดเพราะท่านนายกฯได้ขอรับงบประมาณไปแล้วคิดว่าอีกไม่กี่เดือนก็คงจะ
ไดท้ราบผลการจัดสรรงบ 

พักเที่ยง   12.00 น. – 13.00 น. 

นายสงัดฯ - ที่ประชุมสภาฯ ครบองค์ประชุม เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมต่อ 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 

นายสุทธิพงค์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายสุทธิพงค์ วรกิจสุขเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2 ขอ
สอบถามเรื่องถนนที่สายหลัก 16 กิโล มีที่มาอย่างไร 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องถนน 16 กิโล เป็นงบของกรมทางหลวงชนบทที่ 
17 เส้นทางของ อบจ. ซึ่งเราได้ของบทางกรมทางหลวงจะมี 2 ช่วง ช่วงแรกจากฮ่องอ้อ 
ถึง โป่งนาคำ ช่วงที่ 2 จากโป่งนาคำ ไปถึง ผาเสริฐ มีการออกแบบใหม่หมด  

นายสุทธิพงค์ฯ  - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอสอบถามเรื่องการตัดกิ่งไม้สองข้างทาง  

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องการตัดกิ่งไม้สองข้างทาง ซึ่งมีการบรรจุในปฏิทิน
แล้วว่าตัดช่วงไหน ซึ่งจะมีอยู่ 4 ช่วง  
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นายอินทรฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายอินทร ปัญญาวงค์  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ขออนุญาตตอบแทนกองช่าง
เนื่องจาก ผอ.กองช่าง ออกไปสำรวจพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาท่านปลัดเทศบาลตำบลดอยฮางได้
เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งในวันที่ 9 มีนาคม 2565 นายบุญธรรม ทองพิจิตร 
นายอำเภอเมืองเชียงราย จะได้มามอบนโยบายเรื่องของไฟป่า และได้มีการปรึกษาหารือ
กับ ผอ.กองช่าง ตั้งแต่ขึ้นปีใหม่มานี้ ผ่านมา 3-4 เดือน คงจะครบวงรอบอยู่ ซึ่งได้คุยกับ
พ่อกำนันว่าจะตัดกิ่งไม้ก่อนที่นายอำเภอเมืองเชียงรายจะเข้ามามอบนโยบายในวันที่ 9 
มีนาคม 2565  
 - แจ้งที่ประชุมสภาฯ ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมรับฟังนโยบาย
ของนายอำเภอคนใหม่ด้วย ขอเรียนเชิญท่านผ่านไปยังประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ  

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 

นายบุญเลิศฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ช่วงที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณเทศบาลตำบลดอยฮางที่
เอารถไถไปปรับถนนให้ และไปซ่อมไฟฟ้าให้  แล้วตอนนี้ได้ถามนายอุดมศักดิ์ คีรีเทียมฆา  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า อยากได้ปั๊มลมที่ใหญ่กว่านี้เพราะปั๊มที่ใช้ทุกวันนี้มันเล็ก เพราะห้อง
กรองหญ้าจะอุดมันก็ตัน ครึ่งวันต้องถอดกรองมาเป่า กระผมอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องขอให้ตั้ง
งบประมาณซื้อปั๊มที่ใหญ่กว่านี้ เพราะตอนนี้รถน้ำถ้ายางแบนแล้วใช้ปั๊มลมขนาดเล็กสูบ
สูบยังไงเข้า เพราะรถน้ำมันคันใหญ่ ถ้าตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อปั๊มลมตัวนี้กระผมว่ามันมี
ประธโยชน์เพราะเรามันรถบรรทุกยางใหญ่อยู่ ขอพิจารณาด้วย  

- อยากให้สรุปเงินสะสมคงเหลือปีงบประมาณ 2564 ด้วย 

สุรัชชาฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก          
ที่ปรึกษาและท่านเลขานุการนายก ท่านปลัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ดิฉันนางสุรัชชา  ลื้อยอด  ผู้อำนวยการกองคลัง  

สรุปเงินสะสมคงเหลือปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

1. รายรับจริงทั้งสิ้น    จำนวน 32,182,961.74 บาท 
2. หัก รายจ่ายจริงทั้งสิ้น    จำนวน 30,588,870.36 บาท 
3. คงเหลือเงินสะสม ปีงบประมาณ 2564  จำนวน   1,594,091.38 บาท 

นายบุญเลิศฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องที่ประธานสภาแจ้งที่สภาฯ เรื่องการเทถนนที่
หน้าร้านลุงเพชร บ้านฮ่องอ้อ  เห็นว่าถนนยุบช่วงเสาร์-อาทิตย์ แล้ว พอมาวันจันทร์แล้ว
ไม่เห็นเทศบาลดำเนินการเลย เลยชวน สท.ยุรนันท์ มาช่วยกันซ่อมถนน ซึ่งกระผมมีปูน 
ส่วนหินก็เอาที่เหลือจากการเทถนนที่ห้วยกีด ส่วนทรายไปเอาที่น้ำกก ซึ่งใช้ปูนถุงเดียว 
กระผมเห็นความสำคัญของผู้ที่สัญจรไปมาเพราะเขาเดือดร้อน ซึ่งก็มีชาวบ้านมาช่วยอยู่ 
ซึ่งเป็นการซ่อมชั่วคราว 

- เรื่องที่สมาชิกสภาฯทำโครงการเสนอมายังเทศบาลเป็นหนังสือเป็นข้อบันทึกในเทศบาล
หมดแล้ว ซึ่งทำไว้นานแล้ว ท่านหยิบขึ้นมา แจ้งผู้ที่ทำหนังสือว่าที่เขายื่นหนังสือมานี้ได้
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ดำเนินการหรือยัง บางทีเขาทำโครงการมาทีหลังเขาได้โครงการก่อนมันหมายความว่า
อย่างไร ฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์หรอกที่ทำหนังสือขึ้นมา หรือคุณเลือกปฏิบัติ คิดว่าไม่น่า
ใช่ ขอฝากให้ทำตามระบบด้วยทำหนังสือเข้ามาแล้วคุณต้องพิจารณาว่าดำเนินการได้ไม่ได้ 
คุณจะต้องตอบกลับด้วย จริงแล้วโครงการที่สมาชิกฯ เสนอมานี้ไม่ใช่ยาก อย่าทำแบบนี้
มันไม่ดี เพราะมันมีข้อมูลหลักฐานอยู่แล้ว บางทีกระผมก็น้อยใจว่าบางทีทำตั้งแต่ต้นยัง
ไม่ได้รับการอนุมัติ แล้วคนที่ทำทีหลังท่านอนุมัติก่อนแล้วท่านจะคิดอย่างไร คนเรายังไงๆ
ก็ต้องใครทำก่อนได้ก่อน หากติดขัดตรงไหนให้บอกด้วยซึ่งต่างคนต่างมีเหตุผลทุกคนก็
ไม่ได้ว่ากันขอฝากเรื่องนี้ด้วย ทุกวันนี้สมาชิกฯก็รู้กันแล้วช่วยนายกฯได้เยอะมาก ชาวบ้าน
เดือดร้อน สมาชิกลงไลน์ลงเฟส ขอความช่วยเหลือจากหลายๆที่ สมาชิกสภาฯรุ่นนี้ 
กระผมว่าผลงานดีแน่นอน เพราะทำงานกันอย่างจริงจังช่วยเป็นหูเป็นตาให้นายกฯ ฉะนั้น
จะต้องเห็นใจสมาชิกสภาฯด้วย ฝากนายกฯ ด้วยว่าอย่าเลือกปฏิบัติ 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ขออนุญาตแจ้งเรื่องการของบประมาณในการเรียงลำดับ
ก่อนหลัง มันเป็นงบประมาณตัวไหน กระผมก็ดูแล้วยังไม่รู้ว่าเลือกท่ีรักมักที่ชังอย่างไงบ้าง 
ขออธิบายความกระจางให้กระผมด้วยครับ 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯที่เคารพ คืออย่างถนนเป็นหลุมเป็นบ่อต้องการหินคลุกเข้าไป
ปรับปรุงดูแล มันก็ไม่ได้เสียอะไรนักหนา แล้วทำไมคุณเทถนนคุณทำได้ผมพูดใกล้ๆที่สุด
เลย หินคลุกมาก็ง่ายอยู่แล้วไม่ต้องมีส่วนผสมมาก เอาหินคลุกไปลงถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
เราไม่ต้องเอาคอนกรีตตัดมันก็จบแล้ว นี้ผมพูดง่ายๆถ้ามีโครงการที่บันทึกไว้มีอยู่ เรื่องอยู่
ที่เทศบาลฯแล้ว แต่ท่านไม่ได้รับหนังสือหรืออย่างไร คุณไปไว้ที่ไหนไม่รู้ซึ่งผมก็ตามไม่ได้ 
เมื่อสมาชิกทำเรื่องแล้วคุณต้องสนใจ ไม่ใช่ว่าเอาไปกองไว้ที่ไหนไม่รู้ คุณทำไปข้างหน้า
เรื่อยๆ วันหลังมาคุณก็ลืม มันไม่ใช่ หากมีการยื่นเรื่องแล้วก็ต้องดำเนินการ แล้วแจ้งให้
ทราบด้วยว่าติดขัดเรื่องอะไร นี้เสนอเรื่องไปแล้วหายเงียบไปเลย มันไม่เหมาะสมนะครับ 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตชี้แจงเรื่องที่ขอความอนุเคราะห์หินคลุก ซึ่ง
ช่วงเวลานั้นมีภารกิจงานภายในกองเยอะ ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เพราะว่ามันมีกรณีให้เปรียบเทียบสมมุติว่าทำจุดนี้อีกจุดไม่
ทำ มันหมายความว่าอย่างไร 

นายสงัดฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตครับ คิดว่าท่านนายกฯคงจะไม่ได้เลือกปฏิบัติ 
เท่าที่ได้ร่วมงานกับท่านนายกฯ และเป็นไปอย่างที่ท่าน สท.บุญเลิศ แจ้งว่าสมาชิกสภาฯ
ชุดนี้ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี แก้ไขความเดือดร้อนในพ้ืนที่เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารเพ่ือจะได้ประสาน
ไปยังหน่วยงานในส่วนที ่เกี ่ยวข้องต่อไป แต่ในส่วนของถนนเส้นนี ้ อย่างไรขอให้
ผู้อำนวยการกองช่างนำเรียนนี้เสนอให้อีกครั้งหนึ่ง เรื่องของการแจ้งว่าได้หรือไม่ ปกติจะ
ทำเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว โดยมีหนังสือแจ้งไป อาจจะเป็นข้อผิดพลาดของผู้ที่รับเรื่องหรือ
ว่าความเข้าใจคลาดเคลื่อนก็ตาม โดยท่านนายกฯ เอง ท่านพยายามจะแก้ปัญหาทุกอย่าง
ให้พี่น้องชาวบ้าน หรือว่าสมาชิกสถาฯเข้ามาหารือเพื่อจะแก้ไขปัญหา ฉะนั้นอย่างที่นำ
เรียนว่าถ้าอันไหนทำได้คิดว่าท่านนายกฯทำอยู่แล้ว ขอฝากไปยังหัวหน้าส่วนทุกท่าน ว่า
ถ้าทางผู้นำ สมาชิกสภาฯ หรือประชาชน เสนอเรื่องมายังเทศบาล ผลเป็นอย่างไรให้



๒๖ 
 

 

 

ประสานด้วยวาจาทางโทรศัพท์ แล้วทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง เรื่องการ
ขอหินคลุก ซอย 19 ขอฝากกองช่างลงพ้ืนที่สำรวจและตรวจสอบเรื่องด้วย 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที ่เคารพ ส่วนเรื ่องโครงการปากซอย 3 บ้านฮ่องอ้อ ตอนนี้
ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ซอย 3 บ้านฮ่องอ้อ ได้สำรวจกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ได้คุย
กับผู้ใหญ่บ้านว่าหากสมมุติว่าใช้ท่อหรือใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลดอยฮางจะต้อง
ไปขอทางหลวงจะมีปัญหาของเรื่องมาตรการ เลยได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านเบื้องต้นว่าจะหางบ
ซื้อท่อ 

นายสงัดฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ซอย 3 บ้านฮ่องอ้อ เท่าที่จำได้ได้ทำหนังสือไปกรมทาง
หลวงแล้ว แต่ขอนำเรียนว่าการเชื่อมทางตามหลักแล้วมันเป็นเรื ่องของนิติบุคคลหรือ
เจ้าของบ้านที่จะเชื่อมซึ่งเป็นส่วนเดียวกับถนนบายพาส ฉะนั้นในเรื่องที่หากเกิดว่าจะซื้อ
ท่อไปใส่มันต้องแจ้งไปในส่วนของเจ้าของพ้ืนที่เพราะว่าในส่วนนั้นได้ทำหนังสือไปแล้ว แต่ 
ณ ตอนนี้อาจจะเป็นข้อระเบียบที่จะต้องมาแก้ไข ดังนั้นขอให้สำเนาหนังสือที่ได้ทำไปยัง
ส่วนนั้น ๆ ที่เขาให้มาดำเนินการ แจ้งไปยังต้นเรื่องคือผู้ที่ร้องขอมา เช่น สมาชิกสภา ท่าน
ใดท่านหนึ่งร้องขอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ จะต้องตอบกลับไปยังต้นเรื่องว่าดำเนินการถึงขั้น
ไหนแล้ว อย่างเรื่องการเอาท่อไปใส่ จะต้องดูดีๆว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร 
เพราะว่าการดำเนินการทำให้ คนนี้ รายนี้ รายอื่น ก็ต้องชี้แจงให้เขาได้ว่าเพราะอะไร  

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม ทางเป็นซอยเชื่อมของบายพาส
แล้วทางกรมทางหลวงออกแบบท่อประมาณ 4 - 5 ท่อ ปัญหาคือถ้าเวลาจะเลี้ยวรถมัน
จะแคบ กองช่างได้สำรวจดูกับผู้ใหญ่บ้านแล้วว่าท่อเดิมมันเป็นท่อเมตร ถ้าทำท่อเรียงเป็น
ผืนหรือเป็นตะแกรงเหล็กมันจะไม่แข็งแรงเลยหาเป็นท่อวางเอา ขอรับไปแก้ไขครับ ส่วน
หนังสือหากได้รับจากเจ้าของเรื่องแล้ว จะได้แจ้งไปยังเจ้าของทราบอีกทีว่าดำเนินการไป
ถึงไหนแล้ว 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 จะขอนำเรื่องอื่นๆ ที่เคย
ถามท่านไป ตอนนี้ท่านแก้ไขไปกี่ข้อแล้ว  

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ โครงการรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตอนนี้ดำเนินการแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว ส่วนของ หมู่ 1 ห้องเก็บของ ได้ประสานกับผู้รับจ้างแล้วซึ ่งผู ้รับจ้าง
ประสานมาว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกทำให้แต่จะเร่งมาทำให้  

 นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องที่มีคนโพสลงโซเชียลซึ่งมันมีผลกระทบต่อดอยฮาง
โดยตรงแต่กระผมยังไม่บอกให้ทราบนะครับให้ท่านไปศึกษาเอาคนเดียว ขอฝากผู ้ที่
รับผิดชอบตรงนี้ทำยังไงที่ว่าเขาไปแล้วเขาได้รับความเดือดร้อนแล้วเขามาโพสลงโซเชียล
แล้วใครเสียหาย เราเสียหายนะครับ เขาไปแล้วยังไงเขาวิจารณ์เราได้ ตรงนี้เกี่ยวข้อง
หน้าที่ใครแล้วแต่ อย่าให้มีผลกระทบของเรา ขอฝากว่ามันจะทำให้องค์กรเราเสียหายนะ
ครับ คือว่ามันเป็นธรรมดา เขาโพสทำนองน้อยใจอะไรประมาณนั้น แต่ผมไม่ได้ซีเรียส
อะไร แต่ทีนี้มันเป็นสื่อมันไปทั่วไปหมดไม่ใช่เฉพาะดอยฮางที่รู้นี้ ขอฝากด้วยว่าทำยังไง 
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แล้วแต่ท่าน แต่มันอ้างชื่อดอยฮางมา มันโดนหมดทุกคนทั้งผู้นำ แต่จะไปโดนที่เจ้าหนา้ที่
เป็นหลักมากกว่า คนที่เป็นหัวหน้างาน หัวหน้าที่รับผิดชอบ ขอฝากด้วยเรื ่องนี้ด้วย 
สำหรับตัวกระผมถ้าไม่ใช่เรื ่องอะไรหนักหนาก็จะไม่ลงโซเชียล ฝากสมาชิกด้วยหาก
ชาวบ้านร้องเรียนปัญหาต่างๆ ขอให้ทำเป็นหนังสือมายังเทศบาลเพื่อเป็นหลักฐาน และ
ขอฝากผ่านประธานสภาฯไปถึงยังนายกฯ ดูแลเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของท่านว่าสมาชิก
ท่านเดือดร้อน เดือดร้อนเรื่องอะไร เรื่องนั่นขออย่าให้หายถ้าหายมามาพูดแบบนี้มันก็จะมี
ข้อข้องใจกันอยู่นะครับ เจ้าหน้าที่ผมก็ยอมรับอยู่อยู ่ที ่ปลัดอยู่แล้ว ปลัดรับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ทุกคนอยู่แล้ว ส่วนของเรามาทำหน้าที่ช่วงคราว 4 ปี ก็ออกแล้ว อีกสมัยก็ว่ากัน
อีกที แต่สมัยนี้เราทำให้ดีที่สุดถ้าไม่ดี แล้วแต่ชาวบ้านอีกที ขอฝากด้วย 

นายสงัดฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอนำเรียนว่าทุกอย่างมันมีเหตุและผลฉะนั้นสำหรับ
กระผมไม่ว่าจะทำอะไรลงไปโดยเฉพาะในการบังคับบัญชาในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 
ทุกๆคน ตั้งแต่หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงงานจ้างภารกิจ พนักงาน
ทั่วไป ทุกอย่างอยู่ภายใต้กติกา ระเบียบ ในการพิจารณาทุกอย่างได้ยึดหลักธรรมภิบาลใน
การดำเนินการทำงาน โดยเฉพาะหลักคุณธรรม เพราะเหตุและผลท่านไหนอยากรู้ประเด็น
โดยเฉพาะคนที่ย้ายไปแล้ว สามารถสอบถามกระผมได้ว่าเป็นอย่างไร แต่จะขอฝากว่า
ความเสียหายคงไม่ได้เกิดขึ้นกับหน่วยงานหรอกครับ มันคงจะเป็นไปได้ยากที่จะให้ทุก ๆ
คน จะเคารพจะนับถือจะรักกระผม เพราะว่าทุกคนเกินมาร้อยพ่อพันแม่และมีแง่คิดที่ไม่
เหมือนกันแต่กระผมยืนยังได้ว่า กว่าจะมาถึงจุดนี ้ได้ผมใช้หลักธรรมภิบาล ใช้หลัก
คุณธรรม ในการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน อาจจะเมื่อเทียบกับผู้บังคับบัญชาคน
ก่อนๆ กระผมอาจจะอ่อนกว่าด้วยซ้ำไป อาจจะใจดีกว่าด้วยซ้ำไป ถ้าเกิดเป็นคนอื ่นๆ
อาจจะมีอะไรมากกว ่าน ี ้  กระผมโดนสอนมาว ่าไม ่อยากเป็นศัตร ูก ับใครแม ้แต่
ผู้ใต้บังคับบัญชาก็พยายามจะหาหลักการและเหตุผล ซึ่งมันห้ามไม่ได้ที ่จะให้คนเสนอ
ความคิดเห็นอย่างไรก็แล้วแต่พูดได้ว่าหน่วยงานไม่เกี่ยวถ้าเป็นในส่วนของข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ ฉะนั้นกระผมพร้อมที่จะตอบคำถามกับทุกๆท่าน หรือแม้แต่กระท้ังคนที่โพสผม
ก็สามารถตอบท่านได้เพราะทุกอย่างมีขั้นตอนหมด ผมไม่เคยจะกลั่นแกล้งและไม่เคยไป
บังคับขู่เข็นใคร ผมรับราชการมาเป็นปี ที่ 26 ดูประวัติผม กพ 7 ของผม ผมไม่รู้ว่าคนอ่ืน
จะเป็นอย่างไร ผมมีโอกาสมากมายที่จะเอาขั้น 2 ขั้น แต่ผมรับราชการมา 26 ปี ผมได้
แค่ 2 แค่ 3 ตรงนี้มันตีความหมายได้ว่าผมไม่ทำงานหรือว่าผมไม่เอา มันก็แล้วแต่ ฉะนั้น
ผมไม่เคยเอาเปรียบใคร นี้ผมยกตัวอย่าง แต่ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯที่เป็นห่วง แต่
บางสิ่งบางอย่างมันก็จบ เหมือนเหรียญมันมี 2 ด้านเสมอ และขออนุญาตนำเรียนต่อเนื่อง 
เนื่องจากได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯช่วงพักเที่ยงโดยเดินทางไปพร้อมผู้อำนวยการ
กองช่าง นายช่างโยธา และรองโพธงค์ ทิศอุ่น ไปพบเจ้าหน้าที่ อบจ. ซึ่งเป็นเรื่องที่หารือ
กันในที่ประชุม โดย สท.บุญเลิศได้พูดไปส่วนหนึ่งแล้ว คือความเสียหายของถนนตรงส่วน
คอสะพานบริเวณหน้าร้านขายของลุงเพชร ซึ่งท่านประธานได้ขอบคุณทางท่าน สท.บุญ
เลิศ และ สท.ยุรนันท์ ที่ได้เข้าไปดูแล  ซึ่งเรื ่องนี้เราได้รับเรื่องแล้วและกองช่างได้ทำ
หนังสือไปตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 และได้ประสาน อบจ. ทางโทรศัพท์ไปยัง
เลขานายก อบจ. และท่านก็ได้ออกมาสำรวจพื้นที่แล้ว ปกติว่ามันขยายกว้างขึ้นมีรอยร้าว  
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อาจจะต้องมีการเจาะ พรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอบจ. จะเข้าพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง ถ้า
พรุ่งนี้ทาง อบจ.มา จะขอนำเรียนท่านประธานสภาฯและลงไลน์กลุ่มเพื่อที่สมาชิกสภาฯ
จะเข้าไปดูพื้นที่ด้วยว่าแนวทางการแก้ไขของ อบจ. เพราะว่าคิดว่าอาจจะต้องเจาะรูดูว่า
เป็นโพรงหรือเปล่า การแก้ไขอาจจะต้องรื้อ  

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ แม่ค้าฝากถามเรื่องที่ขายของใต้สะพาน บายพาส ว่า
ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เบื้องต้นทำหนังสือไปถึงอำเภอฯแล้วตอนนี้รอการตอบ
กลับ ส่วนของกรมเจ้าท่า ทางหมู่บ้านขอให้เขียนแบบให้ เบื้องต้นพรุ่งนี้จะไปยื่นที่เจ้าท่า  

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ต่อเนื่องจุดเดิมเรื่องที่สาธารณะว่าจะให้เทศบาลฯไปไถไป
ปรับ แต่ตอนนี้ผมทำเรื่องแล้ว รองสัญญา แจ้งแล้วว่าที่ท่านว่าจะไปปรับไถที่สาธารณะที่
ฮ่องอ้อขอรถ 3 วัน ท่านจะไปปรับตรงไหน จริงแล้วอยากให้ปรับให้มันดีเพื่อจะได้รองรับ
การท่องเที่ยว เดี๋ยวจะติดต่อกองช่างว่าจะเอารถไปปรับเมื่อไหร่ 

- ได้รับข่าวสารสิ่งก่อสร้างคนที่มีโฉนด ส่วนคนที่ไม่มีโฉนดจะเหนื่อย ซึ่งบ้านเราจะไม่
มีแบบแปลนบ้าน คิดว่าจะดูแลชาวบ้านอย่างไร บ้านเขาไม่ได้สร้างครั้งเดียวเสร็จเลย จะ
แก้ไขอย่างไร แล้วที่โครงการดอยอินทรีย์สร้างเขามาขอแบบมายื่นแบบเห็นสร้างเยอะมาก 
เลยอยากให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน อยากถามว่าเขายื่นโครงการแบบก่อสร้างหรือเปล่า 
แล้วจะทำอย่างไรได้บ้างเพ่ือช่วยชาวบ้านเกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆ 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องการขออนุญาตก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 คือ “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า 
สำนักงาน ของเราจะเป็นเทศบาล การขออนุญาตก่อสร้างทุกอย่างตาม พรบ.ควบคุม
อาคาร ต้องขออนุญาตก่อสร้างก่อนดำเนินการ ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจะก่อสร้างหาก
ไปตรวจพบว่าไม่ได้รับอนุญาตก่อนก่อสร้างอาจจะมีการปรับ ผิดกฎหมาย แต่ว่าบ้านเรา
ความเจริญกำลังเข้ามาชาวบ้านอาจจะไม่ทราบ แต่เทศบาลตำบลดอยฮางก็ได้ทำ
ประชาสัมพันธ์หลายครั้งแล้ว ส่วนมาตรการใช้มาตรการเดียวหมดทั้งตำบล คือ การขอ
อนุญาตก่อสร้าง เช่น จะสร้างบ้านถามว่าต้องมีแบบไหม มันจะต้องมีแบบแปลน โฉนด 
ถามว่าเทศบาลฯช่วยอะไรได้บ้าง ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นมีมาตรการ คือมีแบบมาให้ แต่ถาม
ว่าแบบมาตรการของกรุงเทพฯ กับแบบบ้านเรา สร้างบ้านต้องตามใจผู้อยู่แบบตัวนี้ใช้
ไม่ได้ไม่มีใครมาขอหรอกครับ นำเรียนทุกท่านว่าเทศบาลตำบลดอยฮางไม่รับเขียนแบบ 
อย่างของดอยอินทรีย์อาจจะสร้างก่อแล้วมาขอใบอนุญาต เพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าไปตรวจ
ก่อน แล้วเราไม่ได้ไปตรวจถึงขนาดว่าสร้างไปก่อน สร้างเสร็จแล้วมาขอแล้วเราจะจับเขา
ว่าผิดกฎหมาย เราไม่ถึงขนาดนั่น เราก็อะลุ ้มอล่วยกัน เลยแจ้งว่าสร้างเสร็จหรือยัง 
ปรากฏว่าสร้างเสร็จแล้วแต่จะมาขอเลขที่บ้าน เลยบอกว่าทำไม่ได้ เลยบอกว่าก่อนจะ
สร้างจะต้องมาขอยื่นขออนุญาตก่อสร้างก่อนแล้วออกใบอนุญาตก่อนถึงจะสร้างได้ ใน
ส่วนหมู่บ้านที่ไม่มีโฉนด และเป็นพ้ืนที่ป่า จะต้องให้พ้ืนที่ป่าออกใบอนุญาตให้ ถ้าว่าเขาไม่
มีใบยินยอมให้เรา ฉะนั้นสร้างไปเลยแล้วไปขอใบที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วไปแจ้งที่อนามัยและไป
อำเภอเพ่ือไปขอเลขที่บ้านชั่วคราว แต่ต้องบอกเจ้าหน้าที่อำเภอด้วยว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์  
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นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอสอบถามเพ่ิมเติมอย่างสมมุติทั่วไปชื่อสมบัติเป็นของพ่อ
หมด เกิดพ่อตายแล้วยังไม่ได้โอนสมบัติให้ลูก แล้วเกิดลูกสร้างบ้าน จะทำอย่างไรแล้วต้อง
ยื่นเรื่องไปขอมรดกแล้วเมื่อไหร่จะได้สร้าง แล้วกรณีบ้านเก่าเราลื้อแล้วบ้านเลขที่มีแล้ว 
แล้วสร้างที่เดิม ส่วนมากเขาไม่มาแจ้งเทศบาลหรอก การก่อสร้างชื่อที่ดินเป็นของพ่อถ้า
พ่อตายจะทำอย่างไร เรื ่องปัญหาการก่อสร้างเราตัดปัญหาไปเลยช่วยชาวบ้าน เราจะ    
อะลุ้มอล่วยให้ชาวบ้านอย่างไรกระผมก็ยังปวดหัวอยู่ ฝากท่านช่วยดูด้วย 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตตอบเรื่องกรณีรื้อถอนเพื่อใช้เลขที่บ้านเก่า มัน
ผิดนะครับ เพราะว่าขออนุญาตก่อสร้างรื้อถอนมันคู ่กัน ขออนุญาตก่อสร้างรื้อถอน
เพราะว่าในเลขที่บ้านเก่าบางที่เขียนว่าบ้านไม้ชั้นเดียว ถ้าหากเราไปสร้างบ้านปูน และวัน
ดีคืนดีจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  เราก็จะถามแล้วว่าบ้านหลังนี้สร้างเมื่อไหร่ขออนุญาต
ก่อสร้างหรือไม่มันจะเป็นปัญหา บางรายรื้อแล้วสร้างใหม่เรียบร้อยแล้ว แล้วมีการซื้อขาย
แล้วให้ช่างรับรอง ช่างไม่สามารถรับรองให้ได้ จะรับรองได้ก็ต่อเมื่อบ้านที่สร้างก่อน
เทศบาล คือ ปี 2556 จะดูท่ีเลขที่บ้านทะเบียนบ้าน ปี พ.ศ. แล้วต้องให้ผู้ใหญ่บ้านยืนยัน 
กรณีรับรองสิ่งปลูกสร้างไปซื้อขาย ฉะนั้นถ้าท่านเห็นเขาก่อสร้างบ้านขอให้ท่านถามเขาว่า
ไปขออนุญาตก่อสร้างหรือยัง เพราะได้นำเรียนผู ้ใหญ่บ้านไปแล้ว ส่วนเอกสารสิทธิ์ 
กรรมสิทธิ์หลังโฉนดเป็นที่ของใคร ถ้าเป็นที่ของพ่อต้องให้พ่อยินยอมก่อนทุกกรณี ถ้าไม่ใช่
ที่ของเรา จะเป็นย้ายหรือมีการซื้อขายจะต้องแนบมาด้วยให้เขายินยอม กรณี สปก. ก็
เหมือนกันต้องให้ สปก.ยินยอม ของป่าไม้ก็ต้องให้ป่าไม้ยินยอม แต่หากกรณีเสียชีวิต
จะต้องจัดการมรดกให้เรียบร้อยก่อน  

นายสงัดฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตนำเรียน ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เทศบาล
ตำบลดอยฮาง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติของ
เทศบาลตำบลดอยฮาง โดยมี หลวงตากรภพ  กิตติปัญโญ  มาบรรยายธรรม และในวันที่ 
9 มีนาคม 2565 นายอำเภอเมืองเชียงรายจะมามอบนโยบายการแก้ไขป้องกันไฟป่าและ
หมอกควัน  อีกเรื่องการจัดกิจกรรมภายในตำบลโดยเฉพาะกิจกรรมแผนดำเนินงานช่วงนี้
จะต้องจัดกีฬาประชาชน แต่ตอนนี้ปรากฏว่าในฐานะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
การศึกษาได้นำเรียนท่านนายกฯ และผู้นำทางฝ่ายปกครอง ซึ่งจะขอเลื่อนก่อนโดยไม่มี
กำหนดเนื ่องจากสถานการณ์โควิด -19 ตอนนี ้กล ับมาระบาดเพิ ่มขึ ้น  หากมีการ
เปลี่ยนแปลงอีกจะขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯอีกครั้งหนึ่ง ส่วนงบที่ตั้งไว้อาจจะนำไปเป็นใน
รูปแบบของการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพของการคมนาคมตามนโยบายของนายกฯต่อไป 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 

นางสุรัชชาฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ภาษีของเทศบาลตำบลดอยฮาง 

  - ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีใหม่ เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดให้ยกเลิก 
พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งมาเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่ 13 มีนาคม 2562 และเริ่ม เก็บภาษีตั ้งแต่ 1 มกราคม 
2563 - 2564 และได้เกิดโรคระบาดโควิด-19 รัฐบาลได้ลดหย่อนการจัดเก็บ จาก 
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100 % เหลือจัดเก็บ 10% ซึ่งปี 2565 รัฐบาลไม่ได้ลดหย่อนประเมินได้เท่าไรก็เก็บ
ตามนั้น ซึ่งหลักๆ ก็จะมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. ในส่วนของสิ่งปลูกสร้างบ้าน เช่น โรงเรือน อาคาร ตึก หรือสิ่งปลูกสร้างบ้าน 

   - บ้านหลังแรกราคาไม่ถึง 50 ล้าน ได้รับการยกเว้น 

 - บ้านหลังที ่ 2 ไม่มีคนอยู ่เสียภาษี 0.02% แต่ถ้าบ้านหลังที ่ 2 มี
ทะเบียนบ้านและมีลูกหลานเข้าไปอยู่ ราคาบ้านเกิน 10 ล้าน เสียภาษี 

 สำหรับที่ดิน เกษตรกรรมราคาประเมินไม่เกิน 50 ล้าน ยกเว้น  

  - ที่ว่างเปล่า 0.3 % ไม่ได้รับลดหย่อน 

  - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ค้าขาย ค่าธรรมเนียม 50 บาท ให้มีหน้าร้าน
และมีป้าย 

  - ต่อใบอนุญาต 20 บาท ต่อปี 

  - ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ป.1 ภายใน มกราคม - มีนาคม 2565 

  - หลังจากนั้นเทศบาลตำบลดอยฮางจะออกใบแจ้งการประเมิน 

  - ชำระภาษี 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมินและค่าธรรมเนียม 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ 

นายอินทรฯ - เรียนประธานสภาฯ ที ่เคารพ ขออนุญาตนำเรียนว่าทางจังหวัดเชียงรายโดยกอง
อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายโยมีประกาศห้ามเผาในที่โล่ง
โดยเด็ดขาด 60 วันก่อนการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งประกาศฉบับนี้ขอความ
ร่วมมือให้งดการเผาทุกชนิดเพื่อเป็นการลดฝุ่นละออง PM2.5 ในจังหวัดเชียงราย ฉนั้น
การป้องกันไฟป่าหมอกควันและการลดมลพิษทางอากาศที่อาจเกิดขึ้น จะมีกฎหมาย
รองรับ ฉะนั้นเลยให้งดการเผาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึง 15 เมษายน 2565 ซึ่งมี
มาตรการให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือการปกครองส่วน
ท้องถิน่ ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งทางเทศบาลตำบลดอยฮางได้งดการเผา
โดยมีการกำจัดขยะ และขอประชาสัมพันธ์ว่า ในเขตพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม 
ห้ามเผาขยะมูลฝอย กิ่งไม้ ใบหญ้าและการเผาในที่โล่งทุกชนิด ห้ามมีการฝ่าฝืน มีโทษ
ระวังจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 35,000.-บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอีกข้อหนึ่ง
คือการเผาในเขตทางหรือการเผาในป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ วนอุทยานเขตรักษาพันธ์ป่า 
ห้ามมีการฝ่าฝืน มีโทษระวังจำคุก 1 ปี - 30 ปี ปรับตั ้งแต่ 100,000.-บาท ถึง 
300,000. -บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการห้ามเผาในเขตทางและพื้นที ่ทางหลวง
โดยเฉพาะทางหนทางจะมีการเผาขยะข้างทาง มีโทษตามพระราชบัญญัติ จารจรทางบก 
หรือ พระราชบัญญัติทางหลวง 2535 ห้ามเผาใดๆทั้งสิ้นโดยเด็ดขาด หากพบพื้นที่ที่มี
ฮอตสปอร์ความร้อนจะมีการเชิญผู้ใหญ่บ้าน เชิญกำนัน ผู้บริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น
แลหัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบในท้องที่และพ้ืนที่ มาพูดคุยกัน  
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